

**BÁO CÁO****Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2023,  
trọng tâm công tác quý II năm 2023****I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN**

- Trong quý I, đoàn viên, thanh niên đặc biệt quan tâm các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đa số ĐVTN chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

- Nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo tết cho học sinh, sinh viên nghèo, công nhân, các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; tổ chức gặp mặt,... do các cấp bộ Đoàn tổ chức đã góp phần động viên thanh thiếu nhi yên tâm công tác, học tập, lao động, vui xuân đón tết.

- Đoàn viên thanh niên thể hiện sự quan tâm đến chủ đề công tác năm 2023, tập trung triển khai các công trình, phần việc thanh niên hướng tới sự kiện trên.

**II. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG QUÝ I****1. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.**

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 93 năm qua. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội gắn với các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức sâu rộng và thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên tham gia.

- Trong dịp đón tết Nguyên đán Nhâm dần, các cơ sở Đoàn tích cực đảm nhận công tác trang trí khánh tiết (*treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích*) trên các trục đường chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị, nhà văn hoá, khu thể thao các thôn, bản, khu phố; các hoạt động tình nguyện dọn dẹp vệ sinh tại các trục đường lớn, các nghĩa trang liệt sỹ...được quan tâm thực hiện. Tổ chức các đội thanh niên tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; duy trì mô hình Đội thanh niên xung kích, tình nguyện phối hợp với lực lượng Công an giao thông tham gia giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông tại các công trường học, ngã 4 đường có mật độ giao thông dày như chợ Thái, các tuyến phố chợ hoa; tham gia giải toả các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các nút giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân

không xả rác thải, ném túi ni lông xuống dòng sông dịp 23 tháng Chạp và thu gom rác thải tại 2 bên bờ sông Cầu trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên, trên các dòng sông, con suối, kênh mương trên địa bàn ...

- Các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi như: Tổ chức diễn đàn, hội thi, họp mặt truyền thống, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc trong phong trào học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện và sinh viên 5 tốt, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội sinh viên tỉnh tổ chức chương trình Tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp tỉnh tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Trong 2 ngày 04-05/3/2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tỉnh đoàn Thái Nguyên tham gia điểm cầu cấp tỉnh tại Hội trường tầng 2 - Cơ quan Tỉnh đoàn và thành lập 14 điểm cầu cấp huyện; gần 300 điểm cầu cấp cơ sở với sự theo dõi của trên 6.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong ngày 05-06/3/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội liên hiệp thanh niên - Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cùng với điểm cầu cấp tỉnh, còn có 14 điểm cầu cấp huyện; gần 350 điểm cầu cấp cơ sở với sự theo dõi của trên 6.200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

## **2. Kết quả hoạt động an sinh xã hội; hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.**

- Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là "Năm chuyên đổi số các hoạt động của Đoàn", các cấp bộ đoàn tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; triển khai mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện, nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, sửa chữa đường giao thông thôn thôn, thực hiện các công trình phần việc thanh niên; tổ chức khám, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện.

Ngày 16/2, tại huyện Định Hóa, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân phát động và hưởng ứng Năm chuyên đổi số các hoạt động của Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2023. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thái Nguyên trong tham gia chuyển đổi số. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thái Nguyên trong tham gia chuyển đổi số của tỉnh như: Thành lập 3 đội hình thanh niên chuyên đổi số cấp tỉnh và 178 đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số cấp xã với gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên nòng cốt; "Tổ công nghệ số cộng đồng" hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ số phát triển kinh tế số - xã hội số; triển khai các điểm tư vấn, hướng dẫn người dân

cùng cài đặt và sử dụng các ứng dụng C-Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, VneID; hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ví điện tử và ngân hàng số. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình còn có chuỗi hoạt động hỗ trợ 6 xã của huyện Định Hóa hoàn thiện một số tiêu chí nông thôn mới năm 2023, như: Trao tặng công trình thể dục công cộng tại các xã Phú Tiến, Quy Kỳ, Linh Thông, Bảo Linh; khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh kiểu mẫu “Tuyến đường thấp sáng thanh niên - Năng lượng xanh” tại xã Lam Vỹ; khởi công 1 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi tại xã Tân Thịnh; trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 1 “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình chính sách; trao tặng 40 suất quà, học bổng cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt “Không gian bản đồ số các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của Đoàn” tại Khu di tích lịch sử quốc gia ATK; trồng 100 cây gỗ lát tại Trường Tiểu học và THCS Bình Yên... Tổng nguồn lực trong chương trình là trên 500 triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhằm quan tâm chăm lo, động viên cho các đối tượng gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động này đã nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy chính quyền địa phương và được đoàn viên thanh thiếu nhi hưởng ứng tích cực. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh trao tặng 5.028 suất quà cho học sinh, các gia đình chính sách, gia đình Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá 3,8 tỷ đồng<sup>1</sup>.

Đặc biệt, với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, trong quý đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị thiết thực đã được triển khai, đã phát huy trí tuệ, sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong tham gia tu sửa và xây dựng đường giao thông; nhà văn hóa; điểm vui chơi thiếu nhi; tuyến đường thấp sáng làng quê; nạo vét kênh mương thủy lợi, nội đồng,... đã huy động nhiều thành phần, lực lượng và nguồn lực xã hội cùng tham gia đóng góp. Qua đó, 360 công trình, phần việc thanh niên các cấp được triển khai với giá trị gần 3 tỷ đồng, cụ thể: Các đơn vị đã tập trung đổi mới về nội dung, hình thức, quy mô triển khai, đồng thời tích cực quyên góp, huy động nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động thiết thực trong tham gia xây dựng nông thôn mới, như: hỗ trợ kinh phí xây mới 15 Ngôi nhà tình bạn, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ trị giá gần 460 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 11 điểm vui chơi cho thiếu nhi...<sup>2</sup>.

- Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức được **trên 400** hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,

<sup>1</sup> Huyện đoàn Đông Hy: Tặng quà Cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số 350 suất quà; trao tặng 539 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá quà tặng 220.000.000 đồng; bàn giao Ngôi nhà “Khăn Quàng đỏ” tại xã Văn Hán trị giá 35 triệu đồng; Thành đoàn Sông Công: Các cấp bộ Đoàn, Đội toàn thành phố Sông Công đã tổ chức tặng 675 suất quà với tổng trị giá 212 triệu đồng cho thanh thiếu nhi, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Thị đoàn Phổ Yên: các cơ sở Đoàn trong toàn thị xã tặng 1.100 suất quà với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

<sup>2</sup> Thành đoàn Sông Công: hỗ trợ sửa chữa, xây mới 04 ngôi nhà Khăn quàng đỏ (xây mới 02 nhà và sửa chữa 02 nhà) cho học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn Thành phố, tổng trị giá 65 triệu đồng.

thu hút trên **1400** lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó số lớp tập huấn bảo vệ môi trường là **16**; số lượt ĐVTN được tập huấn là 2.400; số đội hình bảo vệ môi trường: **48**; Số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia: **1060**; xây dựng được thêm **18 km** tuyến đường thấp sáng làng quê trị giá gần **440** triệu. Việc bàn giao và đưa vào sử dụng các tuyến đường “Thấp sáng làng quê” có ý nghĩa hết sức thiết thực không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, văn minh đô thị mà đồng thời còn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

100% các cơ sở Đoàn triển khai trồng và chăm sóc cây xanh để hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023; Trong Tháng Thanh niên, toàn tỉnh đã trồng mới được **128.500** cây xanh; tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực đông dân cư, xung quanh khuôn viên cơ quan, đơn vị; xây dựng các công trình “Vườn hoa thanh niên”, “Hàng cây thanh niên” chào mừng 92 năm thành lập Đoàn; sửa chữa **14** km, xây mới 4 km đường nông thôn với kinh phí trên 300 triệu đồng; tổ chức **41** hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư...

Các cấp bộ Đoàn còn chú trọng phối hợp với các đơn vị trong việc tuyển chọn Quân năm 2023, rà soát động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ngày 16/2, 09 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến dự, động viên, tặng hoa các tân binh trước giờ lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức ngắn gọn, khẩn trương, hạn chế tối đa người dự, giữ khoảng cách an toàn, tuy nhiên vẫn đảm bảo trang trọng. Trong số những tân binh lên đường nhập ngũ, có 332 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 122 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 6,5%); 610 công dân đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (chiếm 32,5%)... Cùng với việc đảm bảo các chỉ tiêu giao nhận quân đạt chất lượng, cũng như thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên, việc tổ chức giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức theo tinh thần chung là trang trọng, ngắn gọn, an toàn...

Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đề xuất trên **1000** ý tưởng, sáng kiến. Trong đó có 200 ý tưởng, sáng kiến đã được triển khai, áp dụng vào thực tế với kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng và giá trị làm lợi đem lại trên 2,5 tỷ đồng. Tỉnh đoàn hỗ trợ thông qua hình thức vay vốn, kết nối nguồn lực với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tổ chức trên **10** cuộc thi khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo cho thanh thiếu nhi, thu được trên **400** sản phẩm, dự án, ý tưởng tham gia; Tổ chức **18** hoạt động tuyên dương trên **500** các gương điển hình, sáng tạo; Tổ chức **9** buổi hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ thu hút trên **1.550** lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động.

## II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trân trọng đề nghị lãnh đạo Tỉnh quan tâm tạo điều kiện luân chuyển đối với cán bộ Đoàn hiện đã quá tuổi theo quy chế cán bộ Đoàn và không còn xu hướng phát triển tiếp trong tổ chức Đoàn thanh niên.

## III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2022

1. Tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2023.
2. Tổ chức Ngày hội việc làm, khởi nghiệp cho sinh viên
3. Chỉ đạo tổ chức điểm cấp tỉnh Ngày hội Thiếu nhi Thái Nguyên học tập tốt - rèn luyện chăm đối với khối Tiểu học và ngày hội “Tuổi trẻ Thái Nguyên - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” cấp tỉnh và cấp huyện năm học 2023 - 2023 đối với khối THCS năm học 2023 - 2023.
4. Tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân năm 2023.
5. Lễ Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.
6. Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).
7. Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên theo Luật Thanh niên 2020. Chủ đề “Thanh niên Thái Nguyên với chuyển đổi số”.
8. Tổ chức vòng thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên cấp tỉnh năm 2023.
9. Giao lưu “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”
10. Tổ chức Chương trình Ra quân tiếp sức mùa thi năm 2023
11. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, năm 2023.
12. Tổ chức Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện "Hoa phượng đỏ" năm 2023.
13. Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo - “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Thái Nguyên, năm 2023
14. Tổ chức Lễ thấp nền tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân dịp 27/7

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2023 của các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên.

### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Văn phòng, các Ban TW Đoàn;
- Văn phòng, các Ban Tỉnh ủy;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Các đồng chí phụ trách Tỉnh đoàn;
- TT, các Ban Tỉnh đoàn;
- 18 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;

(Báo cáo)

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
BÍ THƯ



Đoàn Quang Duy

